



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

.....

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖
และการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการคัดเลือก
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๖๖ ซึ่งหากภายหลังปรากฏว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
และคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานเทศบาล ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคามกำหนด ไม่ตรงตามคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือเทศบาลตำบลขามเรียง
ที่ มค ๕๓๑๐๑/๐๐๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖) ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรากฏ เจริญสุรสกุล)
ประธานกรรมการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

เลขประจำตัว สอบ	คำนำหน้า	ชื่อตัว	ชื่อสกุล
๑	นางสาว	จิราวรรณ	พนารินทร์

๒. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก

วัน เดือน ปี ที่คัดเลือก	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	เริ่มเวลา	สถานที่ คัดเลือก
๕ มกราคม ๒๕๖๖	นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ	๑	๑๐.๐๐ น.	ห้องประชุม เทศบาลตำบล ขามเรียง

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายงานตัวก่อนถึงเวลาคัดเลือกอย่างน้อย ๓๐ นาที